

บทคัดย่อ

วิชา บธ. 851 วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง	: การสำรวจรายได้ ค่าใช้จ่าย และการออม ของผู้มีเงินได้ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้จัดทำ	: ม.ล. รัตติญา สุขสวัสดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา	: ดร. พนม พรหมกันธา
หลักสูตร	: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่อนุมัติผลงาน	: กันยายน 2545
จำนวนหน้า	: 64 หน้า

การสำรวจรายได้ ค่าใช้จ่าย และการออม ของผู้มีเงินได้ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการศึกษาเพื่อสำรวจแหล่งที่มาของรายได้ รายละเอียดของค่าใช้จ่าย การออม และการลงทุนของผู้มีเงินได้ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทำการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญเพื่อให้ได้จำนวนตัวอย่าง 500 ตัวอย่าง

ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยเพศชาย มีจำนวน 220 ราย เพศหญิง มีจำนวน 280 ราย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-35 ปี รองลงมามีอายุต่ำกว่า 25 ปี สถานภาพโสดมากที่สุด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลักเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ค่าขายไม่ได้จดทะเบียนการค้า เจ้าของกิจการ บริษัท และธุรกิจ ตัวแทนขายประกัน เครื่องสำอาง และเกษตรกร เป็นผู้มีอาชีพเสริม จำนวน 96 ราย มีสถานะเป็นสมาชิกในครอบครัวมากที่สุด และครอบครัวมีผู้มีเงินได้ 2 คน

รายได้ของผู้มีเงินได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้ทั้งของตนเอง และครอบครัวจากการประกอบอาชีพหลักเดือนละ 5,000 – 15,000 บาท และจากการประกอบอาชีพเสริมเฉลี่ยต่ำกว่า 5,000 บาท แหล่งที่มาของรายได้หลักมาจากเงินเดือนหรือค่าตอบแทนจากอาชีพหลักมากที่สุด แหล่งรายได้รองได้จากค่าตอบแทนจากอาชีพเสริม และกำไรจากการค้าขาย

รายจ่ายของผู้มีเงินได้ เป็นรายการจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค คือ ค่าอาหารประจำวัน ค่าของใช้ในชีวิตประจำวัน รายจ่ายเพื่อสุขภาพ และบันเทิง คือ ค่าใช้จ่ายในสถานบันเทิง ค่าซื้อ/จองตั๋วหนัง-คอนเสิร์ต ทอล์คโชว์ รายการจ่ายในระบบสาธารณูปโภค คือ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และค่าน้ำประปา ส่วนใหญ่ผู้มีเงินได้มีค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภทรายจ่ายเดือนละต่ำกว่า 5,000 บาท

นอกจากนี้ผู้มีเงินได้ร้อยละ 40.4 ของผู้มีเงินได้ทั้งหมด ยังมีรายการจ่ายที่เกิดจากภาระหนี้สินจากการเช่าซื้อสินค้า เครื่องอำนวยความสะดวก และการผ่อนชำระที่อยู่อาศัย

การออมเงิน ผู้มีเงินได้ส่วนใหญ่มีการออมทั้งของตนเองและครอบครัวโดยเฉลี่ยเดือนละ 1,000 – 5,000 บาท โดยมีการออมด้วยการฝากธนาคารพาณิชย์ และเก็บเองไว้ที่บ้าน การลงทุนเป็นการลงทุนในธุรกิจการค้ามากที่สุด

การเลือกลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้มีเงินได้เลือกการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมากที่สุด รองลงมาเป็นการเลือกการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร และธุรกิจบริการ เช่น หอพัก หรือโรงแรม แหล่งเงินลงทุนส่วนใหญ่ นำมาจากเงินออมของตนเองและครอบครัวมากที่สุด รองลงมาเป็นการกู้ยืมสถาบันการเงิน และจากการกู้ยืมจากญาติพี่น้อง และเพื่อน

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จักการหาแหล่งรายได้เสริม หรือการสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพที่สองของประชาชน และการแก้ไขปัญหาการใช้เงินทุนนอกระบบของประชาชน จึงควรมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการลงทุนดำเนินชีวิตประจำวันของตนเองอย่างมีความสุข ควรเน้นถึงความสำคัญต่อการออม และหาแนวทางในการสนับสนุนให้ประชาชนได้อาศัยเงินออมมาลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับการออม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป